

15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

### 1) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจโครงการภาครัฐ : โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล

#### ความเสี่ยง

ด้วยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน โดยรัฐบาลจีนนั้นได้มีคำสั่งปิดเมืองในพื้นที่หลายเมืองตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้บริษัทผู้ผลิตในประเทศจีนไม่สามารถส่งออกอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งงานในโครงการให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อส่งให้บริษัทฯ ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้การติดตั้งอุปกรณ์และงานก่อสร้างในโครงการ สำหรับงานในระยะที่ 1 งวดที่ 3 เกิดความล่าช้าจากแผนงานเดิมที่กำหนดไว้

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้งานก่อสร้างอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ต สำหรับงานระยะที่ 1 งวดที่ 3 จำนวนกว่า 186 แห่ง ที่กระจายอยู่ในพื้นที่โรงเรียนใน 7 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดการติดขัดในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ของบริษัทและการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ข้ามเขตพื้นที่ระหว่างจังหวัด เนื่องจากมาตรการดังกล่าว นอกจากนี้โรงเรียนบางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างมีมาตรการปิดโรงเรียนและไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าพื้นที่โรงเรียนในบางช่วงเวลา ทำให้การดำเนินงานในโครงการไม่ต่อเนื่องและเกิดความล่าช้า

#### ผลกระทบ

ความล่าช้าในการส่งมอบงานระยะที่ 1 งวดที่ 3 ซึ่งเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ต้นทุนดอกเบี้ย ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า และเงินเดือนพนักงาน ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

#### แผนการดำเนินการแก้ไข

สถานการณ์ในประเทศจีนเริ่มคลี่คลายในช่วงปลายเดือนมีนาคม อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการติดตั้งสามารถดำเนินการนำเข้ามาติดตั้งได้ นอกจากนี้ ทางสำนักงาน กสทช. ได้ออกหนังสือเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบและอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สามารถเดินทางและขนย้ายอุปกรณ์ข้ามเขตพื้นที่ระหว่างจังหวัดได้

2) ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องในการดำเนินงาน

ความล่าช้าในการส่งมอบงานระยะที่ 1 งวดที่ 3 ซึ่งเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยบริษัทฯอาจมีภาระในส่วนของต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น ทั้งนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินหลักเพื่อขอผ่อนผันการลดยอดการชำระเงินต้นและขอขยายระยะเวลาการชำระคืนให้ยาวกว่าเดิม เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

3) ผลกระทบต่องบการเงิน

บริษัทฯคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในส่วนของหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายคงที่อื่นๆในช่วงที่สถานการณ์ยังคงอยู่ และบริษัทฯคาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ รวมถึงภาครัฐน่าจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆในเร็ววันนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯจะรายงานถึงผลกระทบและเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามข้อเท็จจริงและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช)

กรรมการ/เลขาธิการบริษัท